

# รมว.สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบการสาธารณสุข

## ● วางกรอบ4บวก4สู่การปฏิบัติ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขรองรับการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้าง ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนากรอบทิศทาง แผนปฏิบัติการ และแนวทางการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน 25 ปีข้างหน้าหรือ พ.ศ.2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องดูแลใกล้ชิดกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสถานะการเงินการคลังด้านสุขภาพ ที่ขณะนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของจีดีพีประเทศ ได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข (4 บวก 4) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ

ที่ 4 ที่มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ประเด็นการขับเคลื่อน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ตามแผนพัฒนาระบบบริการ 12 สาขา 2.การสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 3.การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในระบบ และ 4.การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ พัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรไทย พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการระดับต่างๆ และพัฒนาระบบรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ สำหรับประเด็นการปฏิรูป 4 ประเด็น คือ 1.ระบบบริการ เน้นบูรณาการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ศูนย์ความเป็นเลิศ และระบบการส่งต่อ 2.งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน แยกระบบบริหารจัดการให้ชัดเจน 3.ระบบการเงินการคลัง เน้นความยั่งยืนของระบบ และ 4.ระบบบริหารจัดการ ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข และระบบอื่นๆ เช่น กำลังคน เทคโนโลยีระบบคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น